



DOMINICAN SISTERS OF SAINT ROSE OF LIMA
37/5B KP1-Linh Xuan, Thu Duc, Ho Chi Minh City—Vietnam
Email : domrosa_lima@yahoo.com

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi : Cô Ly Băng

Quý vị Ân nhân trong Hội Sứ Giả Tình Yêu

Em là nữ tu Terese Nguyễn Thị Nghiênn thuộc Hội dòng nữ Đaminh Rosa Lima , hiện đang phụ trách trong ban Tông Đồ Hội Dòng tại trụ sở chính số 37/ 5B – Linh Xuân – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh.

Kính thưa Quý Anh Chị,

Trong nhiều năm qua, Hội dòng chúng em qua Cô Ly Băng và Thầy Hiền, đã đón nhận được tấm lòng hảo tâm của Quý Anh Chị với một số tiền không nhỏ (# 13.000 USD) trong các dịp lễ Noel . Số tiền được sử dụng để chi phí quà Noel cho các em cô nhi, khuyết tật, trẻ em dân tộc , các gia đình nghèo khổ và người phong trải dài từ các vùng ở Miền nam như : Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng tàu, Lâm đồng – Đà Lạt, Ban Mê thuật, Kontum và các vùng ở phía Bắc. Tổng cộng chúng em phát quà hàng năm gồm 13 nhà cô nhi, 7 nhà khuyết tật , 4 nhà trẻ và nội trú, 4 làng dân tộc; 2 trại phong và 1 nhà dưỡng lão (em xin đính kèm bảng tổng chi phần quà Noel năm 2013 vừa qua) . Quà gồm có quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, sữa, gạo, đồ chơi, bánh kẹo.... Ngoài ra, có những năm, Quý Hội còn giúp xây nhà tình thương cho người phong cùi , người nghèo dân tộc và xây các giọt nước, để họ có được nguồn nước sạch tránh gây bệnh tật .

Thưa Quý Anh Chị, Hội dòng chúng em không biết phải diễn tả thế nào để nói lên được tấm lòng tri ân của chúng em. Quý Anh Chị đã tạo cho chúng em cơ hội làm việc tông đồ bác ái, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh trong 10 năm nay. Em xin thay mặt cho tất cả Anh Chị em , cảm ơn Cô Ly Băng và Quý Anh Chị rất nhiều, và xin tiếp tục cùng đồng hành với Hội dòng chúng em, để các Anh chị em kém may mắn này, lại có được niềm hạnh phúc trong ngày lễ Noel sắp tới. Em xin đính kèm chương trình quà Giáng Sinh cho mùa lễ Giáng sinh 2014. Xin Cô và Quý hội tiếp tục thương , đồng hành với Hội dòng để mang hạnh phúc và thông điệp Giáng Sinh tới các mảnh đời bất hạnh trên quê hương chúng ta.

Xuân Hiệp ngày 09.11.2014

Thư Hội Dòng Đaminh Rosa Lima



Nữ tu. Terese Nguyễn Thị Nghiênn
Ban tông đồ Hội dòng



DOMINICAN SISTERS OF SAINT ROSE OF LIMA
37/5B KP1-Linh Xuan, Thu Duc, Ho Chi Minh City— Vietnam
Email : domrosa_lima@yahoo.com

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi : Cô Ly Băng
Quý vị ân nhân trong Hội Sứ Giả Tình Yêu

Kính thưa Quý Anh Chị ,

Hội Dòng Đaminh Rosa Lima chúng em , đã nhận được lòng hảo tâm của Quý vị trong dịp lễ Noel 2013 qua Thầy Hiến với :

- Số tiền : \$ 12.790 (mười hai ngàn bảy trăm chín mươi đô la Mỹ)

Số tiền được sử dụng để chi phí quà Noel cho các em cô nhi, khuyết tật, các gia đình nghèo khổ và người phong

Chúng em xin thay mặt tất cả các gia đình và các em gửi đến Quý vị lời cảm ơn chân thành nhất.

Xin cảm ơn quý vị ân nhân của Hội Sứ Giả Tình Yêu đã cho chúng em cơ hội giúp đỡ các người nghèo khổ ở Việt Nam.

Kính chúc Quý Vị Ân nhân cùng gia đình luôn được mọi sự an lành trong năm mới.

Xuân Hiệp ngày 25 tháng 01 năm 2014

TM Hội Dòng Đaminh Rosa Lima



Nt. Terese Nguyễn Thị Nghiênn
Ban Tổng đồ Hội dòng .